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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 5/5)  
  
Direction : Choose the best answer.  
1. John : Thank you very much for helping me. 
 Sue : .............................. 
 1) I’m sorry.   2) Don’t mention it. 
 3) Never mind.    4) That’s a pity.   
2. Waiter : .............................. 
 Tom : I’ll have mushroom soup and steak. 
 1) Do you like mushroom soup and steak? 
 2) What do you want to eat? 
 3) Would you like to have mushroom soup or steak? 
 4) What would you like to order, sir?  
3. Patty : Jane, this is our new employee, Tony. 
 Jane : How do you do? 
 Tony : .............................. 
 1) I’m fine, thank you.  2) How are you doing? 
 3) How do you do?  4) So-so, thank you.  
4.  Immanuel : .................... glasses of orange juice did you drink? 
  Stephany : I just drank .................... glasses. 
 1) How many / a few 2) How much / a little 
 3) How many / a little 4) How much / a few 
 
At a downtown street 
 Liyuan : Excuse me. ..........5.......... 
 Xiaolong : Yes. There’s a bank on the corner. 
 Liyuan : Thank you. 
 Xiaolong : ..........6..........  
5. 1) How far is the bank from here? 
 2) Where is a bank? 
 3) Is a bank far from here? 
 4) Is there a bank near here?  
6. 1) I’m sorry.   2) You’re welcome. 
 3) Never mind.    4) Great.   
7. The car .................... . Now I can use it. 
 1) has been repaired 2)  is being repaired 
 3)  will be repaired  4)  was repaired  
8. Jerry is ................... student in our class. He gets the top scores in 

every course. 
 1) the smartest   2) the smarter 
 3) smarter   4) the most smart 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. They’re selling their car, ....................? 
 1) do they  2) aren’t they 3) will they 4) weren’t they  
10. If I ................... British, I would speak perfect English.  
 1) were 2) been 3) be 4) am 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) Don’t mention it. 
   จอหน : ขอบคุณมากนะครับที่ชวยเหลือผม 
   ซู  :  ไมเปนไรคะ  
   Don’t mention it. = ไมเปนไร  
   ใชตอบรับคําขอบคุณ 
  1)  I’m sorry. = ฉันขอโทษ 
  3)  Never mind. = ไมเปนไร (ใชตอบคําขอโทษ เพื่อแสดงมารยาทที่ดี) 
  4)  That’s a pity. = นาเสียดายจังเลย  
2. เฉลย 4) What would you like to order, sir? 
   บริกร : คุณจะสั่งอาหารอะไรดีครับ 
   ทอม  :  ผมขอเปนซุปเห็ดกับสเต็กครับ 
   What would you like to order, sir? = คุณจะสั่งอาหารอะไรดีครับ 
  1) Do you like mushroom soup and steak? = คุณชอบซุปเห็ด

และสเต็กใชไหม 
  2) What do you want to eat? = คุณตองการจะกินอะไร 
  3) Would you like to have mushroom soup or steak?        

= คุณตองการซุปเห็ดหรือสเต็ก  
3. เฉลย 3) How do you do? 
   แพทตี้ : เจน นี่คือพนักงานใหมของพวกเรา ชื่อโทนี่ 
   เจน  : สวัสดีคะ 
   โทนี่ : สวัสดีครับ 
   How do you do? = สวัสดี  
   ใชทักทายเมื่อเพิ่งพบกันเปนครั้งแรก 
  1)  I’m fine, thank you. = ฉันสบายดี ขอบคุณ 
  2)  How are you doing? = คุณเปนอยางไรบาง 
  4)  So-so, thank you. = ก็งั้นๆ แหละ ขอบคุณนะ  
4. เฉลย 1) How many / a few 
   อิมมานูเอล : คุณดื่มน้ําสมไปกี่แกว 
    สเตฟานี  :  ฉันดื่มไปเพียง 2-3 /ไมกี่แกว 
   How many = เทาไร, กี่... / a few = เล็กนอย, 2-3, ไมกี่... 
   How many และ How much เปนคําบอกคําถาม (Question 

Word) ใชถามปริมาณหรือจํานวนของคํานาม ซึ่ง glasses ที่ปรากฏอยูในบท
สนทนาขางตน เปนคํานามนับไดที่อยูในรูปพหูพจน ดังนั้น จึงตองใช How 
many ในคําถาม สวน How much ใชกับคํานามนับไมได 

   คําบอกปริมาณ a few หมายถึง พอมีอยูบางเล็กนอย/สองสาม  
ใชกับคํานามนับไดพหูพจน 

   คําบอกปริมาณ a little หมายถึง พอมีอยูบางเล็กนอย/สองสาม 
ใชกับคํานามนับไมได 

 
ริมถนนใจกลางเมือง 
ลี่เยวี๋ยน : ขอโทษคะ มีธนาคารอยูใกลๆ แถวนี้ไหมคะ 
เสี่ยวหลง : มีครับ ธนาคารอยูตรงหัวมุมถนนครับ 
ลี่เยวี๋ยน : ขอบคุณคะ 
เสี่ยวหลง : ดวยความยินดีครับ  
5. เฉลย 4) Is there a bank near here? 
   Is there a bank near here? = มีธนาคารอยูใกลๆ แถวนี้ไหม 
  1) How far is the bank from here? = ธนาคารไกลจากที่นี่แคไหน 
  2) Where is a bank? = ธนาคารอยูที่ไหน 
  3) Is a bank far from here? = ธนาคารอยูไกลจากที่นี่ไหม  
6. เฉลย 2) You’re welcome. 
   You’re welcome. = ดวยความยินดี 
  1) I’m sorry. = ผม/ฉันขอโทษ 
  3) Never mind. = ไมเปนไร (ใชตอบคําขอโทษในกรณีที่ผูอื่นทําใหเรา

เดือดรอน/ไมสบายใจ) 
  4) Great. = เยี่ยมเลย  
7. เฉลย 1) has been repaired 
   รถยนตถูกซอมเรียบรอยแลว ตอนนี้ฉันสามารถใชมันไดแลว 
   ประโยคแรกในโจทยขอนี้ใชประธานซึ่งเปนผูถูกกระทําขึ้นตน

ประโยค เรียกวา Passive Voice เนื่องจากรถยนตไดรับการซอมแซมเสร็จ
เรียบรอยแลว ผลคือตอนนี้สามารถใชการไดแลว จึงควรใช Present Perfect 
Tense ในรูปแบบ Passive Voice มีโครงสราง คือ Subject + Verb to 
have (has, have) + been + V3  

8. เฉลย 1) the smartest 
   เจอรี่เปนนักเรียนที่เกงที่สุดในชั้นเรียนของพวกเรา เขาไดคะแนน

สูงสุดในทุกวิชา 
   เปนคําคุณศัพทขั้นสูงสุด (Superlative Adjective) สําหรับ 

smart เปนคําคุณศัพทพยางคเดียว ทําใหเปนขั้นสูงสุดไดโดยเติม est ตอทาย 
เมื่อนํามาใชในประโยคเพื่อเปรียบเทียบ ตองมี the นําหนา ไดเปน the smartest  

9. เฉลย 2) aren’t they 
   พวกเขากําลังขายรถกันอยู ไมใชหรือ 
   เปนประโยคคําถามที่เรียกวา tag question ประกอบดวย 2 สวน 

คือ สวนหนา และสวนทายหรือ tag หากประโยคสวนหนาเปนประโยคบอกเลา 
tag สวนทายจะอยูในรูปปฏิเสธ และหากประโยคสวนหนาเปนประโยคปฏิเสธ 
tag สวนทายจะอยูในรูปบอกเลา จากโจทย พบวาสวนหนามีคํากริยา verb to 
be คือ are ดังนั้น สวนทายก็จะตองเปนคํากริยา are แลวทําใหเปนปฏิเสธ 
ตามดวยสรรพนามที่เปนประธานในสวนหนา นั่นคือ they จะไดเปน aren’t they  

10. เฉลย 1) were 
   ถาฉันเปนคนอังกฤษ ฉันจะพูดภาษาอังกฤษไดดีเยี่ยม 
   were = เปน, อยู, คือ 
   เปนประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) รูปแบบที่ 2 ใชสมมติ

เหตุการณที่ไมเปนจริงในปจจุบัน โครงสราง คือ If + Past Simple Tense, S + 
would + V1 ดังนั้น ประโยคสวนที่ตามหลัง if จะใชคํากริยาในรูป Past 
Tense (กริยาชอง 2) และในกรณีที่คํากริยาของประโยคดังกลาวเปน Verb to 
be จะใช were เทานั้น ไมวาประธานจะเปนพจนใดและบุรุษใดก็ตาม  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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